

แนวโน้มตลาดวันนี้ (28 /3/55) บล.คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ตลาดหุ้นไทยวันนี้ " รับข่าวบวกของ FED "

ดัชนีตลาดหุ้นปิดที่ 1207.3 จุด สูงขึ้น 18.97 จุด หรือ 1.6% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 3.32 หมื่นล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศมียอดซื้อสุทธิ 2.47 พันล้านบาท ผลบวกจากประธาน FED ส่งสัญญาณมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจะระลอกใหม่ หนุนตลาดต่างประเทศ และแรงซื้อเข้ามาซื้อหุ้นราคาที่สูงมาในในตลาดหุ้นไทย

ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลกับตลาดหุ้นวันนี้

* **เศรษฐกิจโลกและตลาดหุ้นต่างประเทศ** – ตัวเลขความเชื่อมั่นของผู้บริโภคของสหรัฐฯ ที่ปรับตัวลดลง จาก 71.6 เป็น 70.2 จุด ทำให้นักลงทุนลดมุมมองในทางบวกต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ และหันกลับมารอดูตัวเลขคำสั่งซื้อสินค้าคงทน ที่จะรายงานในคืนนี้ที่ คาด +.3.0% ในเดือน ก.พ.

ตลาดหุ้นยุโรป ไม่มีข่าวอะไรที่ใหม่ ๆ สำหรับตลาด การเคลื่อนไหวของหุ้นแต่ละตัวนั้น ส่วนใหญ่มาจากปัจจัยเฉพาะตัว นักลงทุนส่วนหนึ่ง รอฟังผลการประชุมรัฐมนตรีคลังของยูโรโซน ที่จะเริ่มประชุม 30 มี.ค. เพราะจะมีผลต่อการเพิ่มเงินให้กู้ของกองทุน EFSF และความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อการแก้ปัญหาของกลุ่มอียู

ทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศในวันนี้ ไม่มีข่าวบวกดังเช่นเมื่อวานนี้ ซึ่งจะทำให้ให้นักลงทุนชะลอการซื้อหุ้นลงไปด้วย นอกจากนี้ เราสังเกตเห็นว่า แต่ละตลาดหุ้นเมื่อวานนี้ ข่าวเฉพาะตัวของหุ้นมีค่อนข้างมาก อาจหมายความว่า การขึ้น-ลงของตลาดหุ้นแต่ละแห่งในวันนี้ อาจไม่สัมพันธ์กันเหมือนทุกๆวันก็ได้

* **ราคาน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์** – ราคาน้ำมันดิบ WTI (May-2012) ล่าสุดอยู่ที่ \$107 เหรียญ/บาร์เรล ราคาน้ำมันดิบ Dubai และ Brent ต่างก็ได้รับอานิสงค์จากการแถลงของนาย Bernanke เช่นเดียวกับน้ำมันดิบ WTI ของสหรัฐฯ เรามองเป็นปัจจัยบวกระยะสั้นของหุ้นในกลุ่มน้ำมันและปิโตรเคมี เพราะการเก็งกำไรเรื่อง QE3 จะกดค่าเงิน US\$ ให้อ่อนค่าลง เป็นบวกกับหุ้นกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์

* **การเมืองและเศรษฐกิจในประเทศ** – การเคลื่อนไหวทั้งในเรื่องแผนปรองดองและพาดพิงนายกฯกลับประเทศไทย เพิ่มอุณหภูมิการเมืองให้ร้อนขึ้นตามลำดับ .. ปัจจัยในประเทศ วันนี้ นอกจากข่าวการเมืองแล้ว จะไปอยู่ที่นักลงทุนต่างประเทศ จะมีการซื้อหุ้นไทยต่อไปหรือไม่ เพราะกลายเป็นตัวแปรสำคัญ ที่มีผลกับตลาดหุ้นไทยมากกว่าตัวแปรอื่นๆ ที่มีอยู่

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ " มี take profit ให้เห็น "

ตลาดหุ้นที่ถูกพลิกด้วยข่าวบวกที่เข้ามาในจังหวะที่นักลงทุนกำลังมองหาข่าวดี อย่างไรก็ตามปัจจัยที่มีผลต่อตลาดในวันนี้ ไม่ได้มีปัจจัยบวกที่รุนแรงเหมือนวันก่อนหน้านี้ จึงน่าจะทำให้แรงซื้อหุ้นลดระดับลง คาดวันนี้ แรงขายทำกำไรช่วงสั้นน่าจะเข้ามาในช่วงเช้า แต่หลังจากนี้หากไม่มีข่าวในเชิงลบเข้ามาอีก นักลงทุนน่าจะกลับเข้ามาซื้อหุ้นกันต่อ ดันดัชนีให้ปิดในแดนบวก เช่นเดียวกับวันก่อนได้

กลยุทธ์การลงทุน " ขายก่อน แล้วซื้อกลับทีหลัง "

การลงทุนในภาวะตลาดแบบนี้ ยังต้องใช้กลยุทธ์เดิม คือขายหุ้นที่ขึ้นมามาก และเลือกซื้อหุ้นเพื่อเก็งกำไรช่วงสั้นๆ ในตัวที่ตลาดให้ความสนใจ (ปริมาณซื้อสูงๆ) แต่ต้องคอยติดตามข่าวสารในตลาดและทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศประกอบด้วย เนื่องจาก จะมีผลต่อการขึ้น-ลงของดัชนีฯ ในระหว่างวัน (มกคล)

มกคล พวงเกตุรา

นักวิเคราะห์

*รายงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลและบทความการวิเคราะห์ โดยใช้ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่ได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณชน ตลอดจนจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทต่างๆประกอบ และได้พยายามตรวจสอบความถูกต้องอย่างระมัดระวัง แต่ก็ไม่สามารถยืนยันความถูกต้องได้อย่างสมบูรณ์การวิเคราะห์ในรายงานฉบับนี้ ได้พยายามยึดมาตรฐานบนหลักการวิเคราะห์ทางด้านปัจจัยพื้นฐานมาเป็นบทรูปและข้อเสนอแนะโดยมิได้เจตนาที่จะนำไปสู่การขึ้นนำแต่อย่างใด ซึ่งข้อเสนอแนะเหล่านี้เป็นข้อคิดเห็นของนักวิเคราะห์ ซึ่งบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับข้อคิดเห็นดังกล่าวเสมอไป ทั้งนี้ นักลงทุน และผู้ใช้รายงานฉบับนี้ควรใช้วิจารณญาณส่วนตัวประกอบด้วย
